

Số: /BC-UBND

Ia H'Drai., ngày tháng 12 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả khắc phục kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra**

Thực hiện Thông báo số 59/TB-TTr ngày 30/10/2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả khắc phục như sau:

#### **I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

**1. Công tác chỉ đạo chung:** Sau khi nhận được Thông báo số 59/TB-TTr ngày 30/10/2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai. Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai đã ban hành Công văn số 1518/UBND-TH ngày 10/11/2020 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kết quả kiểm tra của Thanh tra tỉnh.

**2. Việc phân công chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận sau thanh tra:** Ủy ban nhân dân huyện giao Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc thẩm quyền.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**1. Việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh (Kết luận 04/KL-TTr ngày 20/8/2019)**

Tại Thông báo số 59/TB-TTr ngày 30/10/2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum đã chỉ ra Ủy ban nhân dân huyện chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa xong 09 kiến nghị. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành khắc phục được 02 kiến nghị, cụ thể:

+ Đã chỉ đạo Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm thu hồi nộp vào ngân sách huyện, số tiền 432.891.000 đồng, là các khoản thanh toán vượt cho nhà thầu xây lắp đã được kiểm toán độc lập cắt giảm trước khi quyết toán công trình đến nay Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện đã nộp đủ số tiền 432.891.000 đồng (*có chứng từ kèm theo*).

+ Tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cấp dưới trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã trong quá trình thực hiện công tác tiếp công

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của công dân, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2021 gửi Thanh tra tỉnh trong đó có 01 cuộc thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân xã Ia Toi.

Đối với 07 kiến nghị thực hiện chưa xong Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện khắc phục các kiến nghị theo Kết luận 04/KL-TTr ngày 20/8/2019 của Thanh tra tỉnh Kon Tum.

## **2 Đối với kết luận của Thanh tra huyện**

Tại Thông báo số 59/TB-TTr ngày 30/10/2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum đã chỉ ra chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa xong 25 kiến nghị. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan liên quan tiến hành khắc phục được 06 nội dung, cụ thể:

+ Kết luận số 01/KL-TTr ngày 11/4/2017 của Thanh tra huyện về thanh tra quản lý sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác tại Trường Mầm non Tuổi Ngọc, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xếp loại hạng trường quy định tại Thông tư 33/TT-BGD&ĐT ngày 08/11/2005 (*có văn bản kèm theo*).

+ Kết luận số 02/KL-TTr ngày 11/4/2017 của Thanh tra huyện về thanh tra quản lý sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xếp loại hạng trường quy định tại Thông tư 33/TT-BGD&ĐT ngày 08/11/2005; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chấn chỉnh tình trạng lạm thu của phụ huynh học sinh trong các cơ sở GD&ĐT công lập (*có văn bản kèm theo*).

+ Kết luận số 04/KL-TTr ngày 29/12/2017 của Thanh tra huyện thanh tra Trường mầm non Măng Non đã bổ sung hoàn chỉnh chứng từ còn thiếu sót và mở sổ sách kế toán theo quy định tại Quyết định 19/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính.

+ Kết luận số 05/KL-TTr ngày 31/12/2017 của Thanh tra huyện về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân xã Ia Toi, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2021 gửi Thanh tra tỉnh trong đó có 01 cuộc thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân xã Ia Toi.

+ Kết luận số 01/KL-TTr ngày 10/5/2018 của Thanh tra huyện về thanh tra quản lý và sử dụng nguồn vốn NSNN và các nguồn vốn khác tại Đài truyền thanh - truyền hình huyện đã tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm nêu trên (*có biên bản kiểm điểm tập thể kèm theo*).

Đối với 19 kiến nghị còn lại của Thanh tra huyện. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện tiếp tục rà soát yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện theo Kết luận thanh tra của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện.

Trên đây là kết quả khắc phục kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai./.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra tỉnh;
- CT, các phó chủ tịch UBND huyện;
- Cơ quan UBKT – Thanh tra;
- Trung tâm VH-TT-TT và Du lịch huyện;
- Lưu: VT-TH

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Võ Anh Tuấn**